



ที่ อว ๖๗.๔๑(๑)/ 264

วิทยาลัยสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐

15 กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รุ่งทำนอง

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดให้มีการบรรยายวิชา สส.๓๖๒ ภูมิศาสตร์กับทรัพยากรการท่องเที่ยวตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในกรณีนี้ เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในลักษณะวิชาดังกล่าวมาบรรยาย ในหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. หัวข้อ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว”  
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.
๒. หัวข้อ “การออกแบบแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”  
ในวันที่ ๑๓ , ๒๐ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  
จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

งานบริการการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๓๗๙๙๙ ต่อ ๕๓๓๙ (นิตยา)



## เค้าโครงการบรรยาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

รายวิชา สส.362 ภูมิศาสตร์กับทรัพยากรการท่องเที่ยว

SI 362 Geography Tourism

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันและเวลาบรรยาย : วันพุธ เวลา 09.30-12.30 น.

ห้องบรรยาย :

อาจารย์ผู้บรรยายหลัก : ผศ.วัลลภ ทองอ่อน

อาจารย์ผู้ร่วมบรรยาย : วิทยากร

### คำอธิบายรายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย แนวคิด ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ ทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับที่ตั้ง การเข้าถึง และสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว

### วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย แนวคิด ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว

2 เพื่อให้ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ ทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับที่ตั้ง การเข้าถึง และสภาพแวดล้อม

3 เพื่อให้ นักศึกษาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจ ถึงสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว

## วิธีจัดการเรียนการสอน

-บรรยายและใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้และแนวคิดด้านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แนวคิดด้านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติในการเรียนรู้ จึงมุ่งใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ (Project- Based Learning) โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงจากข้อมูลในพื้นที่จริง (Authenticity) เน้นความเป็นวิชาการ (Academic) เน้นการประยุกต์ใช้ (Application) เน้นการปฏิบัติได้ (Active) และเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ (Adult)

โดยที่การเรียนรู้การใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ (Project- Based Learning) มีหลักการคือ 1) เริ่มการเรียนรู้จากคำถาม (Start with Question) 2) ออกแบบวางแผนสำหรับโครงการ (Design a plan for project) 3) สร้างตารางในการทำงาน (Create a Schedule) 4) ติดตามดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการตามโครงการได้ (Monitor the Student and the Progress of the Project) 5) เข้าถึงผลลัพธ์ของการทำงาน (Assess the Outcome) 6) ประเมินผลตามประสบการณ์ (Evaluate the Experience)

2. แนวคิดด้านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือจะเน้นการศึกษาทั้งในเชิงมหภาคและเชิงจุลภาค ดังนั้น แนวคิดด้านการใช้ชุมชนภาคเหนือเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based-Learning) จึงได้นำมาพัฒนาในการสร้างชิ้นงาน โดยเน้นการมีจิตสำนึกสาธารณะ (Service-Learning) การเรียนรู้จากการทดลอง (Experiential learning) การเรียนรู้จากโรงเรียนสู่งาน (School-to-Work) การได้งานขณะเรียน (Youth Apprenticeship) และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

## แผนการศึกษา

ครั้ง	วันบรรยาย	คาบ	หัวข้อบรรยาย	ผู้บรรยาย	รูปแบบการสอน
1	14 ส.ค.67	3	แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการวัดผลประเมินผล	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย
1. ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว: ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่					
2	21 ส.ค.67	3	-นิยามและความหมายภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว -พัฒนาการและขอบข่ายของภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว -ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
3	28 ส.ค.67	3	-ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว -เวลาว่าง สันทนาการและการท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
4	4 ก.ย.67	3	-การท่องเที่ยวในมิติทางพื้นที่ (spatial scale) -การไหลเวียนของนักท่องเที่ยว (tourist flows) -การวัดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ

ครั้ง	วันบรรยาย	คาบ	หัวข้อบรรยาย	ผู้บรรยาย	รูปแบบการสอน
5	11 ก.ย.67	3	รูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับที่ตั้ง การเข้าถึง และสภาพแวดล้อม ๑) หลักการของปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ ๒) ประเภทของการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่ ๓) ค่าใช้จ่ายขนส่งและราคา ๔) เส้นทางและโครงข่ายของเส้นทาง การเข้าถึงและสภาพแวดล้อม	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
6	18 ก.ย.67	3	-เส้นทางท่องเที่ยว:พัฒนาการและการออกแบบเส้นทางทางท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
<b>2. ภูมิศาสตร์และทรัพยากรท่องเที่ยว</b>					
7	25 ก.ย.67	3	- ภูมิอากาศและการท่องเที่ยว ๑)ภูมิอากาศโลกและเขตอากาศของโลก ๒) เขตภูมิอากาศโลกที่มีความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยว ๓) เขตเวลาโลก	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
8	9 ต.ค.67		- แม่น้ำ: ลักษณะภูมิประเทศ -ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
9	16 ต.ค.67	3	- ทะเล -ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของทะเลที่มีความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
10	23 ต.ค.67	3	- คาร์สต์และถ้ำ -ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินที่มีความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
11	30 ต.ค.67	3	- ธารน้ำแข็งและทะเลทราย -ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็งและทะเลทรายที่มีความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยว	ผศ. วัลลภ ทองอ่อน	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ
<b>4. เทคนิคทางด้านภูมิศาสตร์</b>					
12	6 พ.ย.67	3	-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว	ผศ. ดร.สุภาสพงษ์ รุฬานอง	บรรยาย/แบบปฏิบัติการ/
13	13 พ.ย.67	3	-การออกแบบแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	ผศ. ดร.สุภาสพงษ์ รุฬานอง	แบบปฏิบัติการ
14	20 พ.ย.67	3	-การออกแบบแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(ต่อ)	ผศ. ดร.สุภาสพงษ์ รุฬานอง	แบบปฏิบัติการ
15	27 พ.ย.67	3	-การออกแบบแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(ต่อ)	ผศ. ดร.สุภาสพงษ์ รุฬานอง	แบบปฏิบัติการ

ครั้ง	วันบรรยาย	คาบ	หัวข้อบรรยาย	ผู้บรรยาย	รูปแบบการสอน
สอบปลายภาค					

การวัดผลการศึกษา การวัดผลการศึกษาประกอบด้วยคะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย

1. การสอบปลายภาค ร้อยละ 30
2. งานจากแบบปฏิบัติการ (งานเดี่ยว) ร้อยละ 20
3. การสอบระหว่างภาค ร้อยละ 20
4. โครงการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว ร้อยละ 30 โดยแบ่งเป็น
  - ความสามารถทางปัญญา (การพัฒนาชิ้นงานจากชุมชน) .... 10 คะแนน
  - ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ 10 คะแนน
  - ความรู้และทักษะด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ .....10 คะแนน

#### การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาพิจารณาจากผลงานการศึกษาค้นคว้า คะแนนสอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ชิ้นงานและการนำเสนอ การกำหนดเกรดจะใช้วิธีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มโดยระดับคะแนนมี 8 ระดับ ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F

#### หนังสือและเอกสารอ่านประกอบการเรียน

กิตติพร วีระสุธิกุล และ พิณกนก วีระสุธิกุล. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๗  
 ธนกฤต ภัทรธรราร. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง  
 ยั่งยืน(องค์การมหาชน). ๒๕๕๖

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. เพรส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด. ๒๕๔๘

วิชัย เทียนน้อย. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่

๓. ๒๕๔๐

ยุพดี เสตพรรณ. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. พิษณุการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๓

สมยศ วัฒนากมลชัย. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. ๒๕๕๕

สายันต์ ไพเราะจูจิตร. การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งแรก

๒๕๔๗.

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ: องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน), ๒๕๕๖  
องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน). กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ. องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ, ๒๕๕๗

Brian G. Boniface and Chris Cooper. *World wild Destination: The Geography of Travel and Tourism*. Oxford: Elsevier. ๒๐๐๕.

Chris Cooper. *Geography of Tourism: Classic Reviews in Tourism*. Sydney: Cromwell. ๒๐๐๓.